
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

   



 

 

 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดยะลา โดย นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อ านวยการการ
ยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จัดโครงการประชาร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ วัดคชศิลาวนาราม ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โดยมี นายกู้เกียรติ 
วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

กยท. โต้กระแสข่าว บริษทัยางล้อรายใหญ่ไม่ซ้ือยางจากพืน้ทีบุ่กรุก ยนืยนัไม่กระทบไทย 

                            

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ยืนยันกรณีเกดิกระแสข่าวในโลกโซเชียล ระบุบริษัทยางล้อรายใหญ่ไม่รับซ้ือยางท่ีปลูกในพืน้ท่ี
บุกรุกป่า ไม่กระทบต่อประเทศไทยแน่นอน เน่ืองจากมีแผนรองรับท่ีได้เร่ิมด าเนินแล้วในส่วนของการสร้างมาตรฐานการ
ยอมรับระดับสากลกบั “การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC” 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผูว้า่การการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึง กระแสข่าวในโลกโซเชียลท่ีระบุวา่บริษทัยางลอ้รายใหญ่
มีแผนไม่รับซ้ือยางพาราจากประเทศท่ีปลูกยางในพ้ืนท่ีบุกรุกวา่ เป็นกระแสข่าวเก่าท่ีเกิดข้ึนเม่ือปี 2559 จึงไม่อยากใหต่ื้น
ตระหนก 
 

เน้ือหาข่าวกล่าวถึงประเทศทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงประเทศไทย ซ่ึงในส่วนของประเทศไทยน้ีจะไม่
กระทบแน่นอน เน่ืองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะ กยท. มีการเตรียมแผนรองรับและด าเนินการแลว้ คือ การสนบัสนุน 
ส่งเสริม ใหค้วามรู้กระตุน้ใหเ้กษตรกรชาวสวนยางท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ กยท. เห็นถึงความส าคญัและโอกาสของการ
พฒันาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดบัสากล เช่น มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าไมย้าง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก  
มาตรฐาน FSC เร่ิมด าเนินการแลว้ตั้งแต่ปี 2559 โดยน าร่องในเขตพ้ืนท่ีภาคใตต้อนบน ปัจจุบนัมีผูร่้วมโครงการ
กวา่ 2,700 ราย รวมพ้ืนท่ีกวา่ 40,000 ไร่ การด าเนินการจะเนน้การอบรมใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการจดัการ
สวนยางอยา่งย ัง่ยนืตามมาตรฐาน FSC มีการส ารวจตรวจแปลง และเตรียมเร่ืองการตรวจรับรอง ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 9 เดือน จึงคาดวา่ประมาณเดือนกนัยายนน้ีจะมีพ้ืนท่ีน าร่องพ้ืนท่ีแรก 
 

จากนั้นจะมีการขยายผลต่อในช่วงเดือนสิงหาคมอีกประมาณ 50,000 ไร่ ในเขตภาคตะวนัออก (ตราด จนัทบุรี ระยอง) และ
ในเขตพ้ืนท่ีภาคใตต้อนกลางอีกประมาณ 50,000 ไร่ (นครศรีธรรมราช ตรัง กระบ่ี) 
 

ภายใน 3 ปีคาดวา่ การผลกัดนั และบริหารการจดัการสวนยางอยา่งย ัง่ยนืตามมาตรฐานสากลจะครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนยางของ
เกษตรกรชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนกบั กยท. ทั้งหมด 
 

ฉะนั้น ปัญหาเร่ืองบริษทัยางไม่รับซ้ือยางจากประเทศท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง จึงไม่มีผลต่อประเทศไทย เพราะสามารถมัน่ใจไดว้า่
สวนยางท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ กยท. เป็นสวนยางท่ีมีแหล่งท่ีมาถูกตอ้งชดัเจน 



 

ประมวลขา่วท ัว่ไทยประจ าวนัที ่25 กรกฎาคม 2560 

ครม.เคาะงบกลางปี 60 กวา่ 1.8 พนัลา้น ให ้3 กระทรวงเพิม่ปรมิาณการใช้

ยางพาราภายในประเทศในระยะเรง่ดว่น  
นายณฐัพร จาตศุรพีทิกัษ ์ทีป่รกึษารฐัมนตรปีระจ าส านกันายกรฐัมนตรี 
แถลงผลการประชมุคณะรัฐมนตร(ีครม.) วา่มมีตเิห็นชอบโครงการขอสนับสนุนงบ
กลางปี 2560 เพือ่สนับสนุนการใชย้างพาราในสว่นราชการ วงเงนิ 1 ,851 ลา้นบาท 
แบง่เป็นการใชน้ ้ายางขน้ปรมิาณ 5,000 ตนั และยางแหง้ 3,000 ตนั จาก 3 
กระทรวงคอื กระทรวงกลาโหมจ านวน 1 ,551 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้นการจัดซือ้ทีน่อน
ยางพารา กอ่สรา้งลานเอนกประสงค ์การจัดหายางรถยนต ์การสรา้งทางผวิจราจร
ลาดยาง การปสูระเก็บน ้า  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงนิ 164.42 ลา้นบาท เพือ่ใชใ้นการปรับปรงุ
เครือ่งนอน การเพิม่ใชถ้งุมอืยาง การใชแ้ผน่ยางปพูืน้คอกสตัว ์เพือ่ลดการบาดเจ็บ 
การปรับปรงุกอ่สรา้งอาคารและกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา จ านวน 135 ลา้น
บาท เพือ่ใชใ้นพัฒนาและเพิม่ศกัยภาพของสนามกฬีา ทัง้นีโ้ครงการจาก 3 
กระทรวงขา้งตน้คอืมาตรการการเพิม่การใชย้างในระยะเรง่ดว่น ซึง่ในระยะยาวที่
ประชมุ ครม.ไดม้อบหมายส านักงานการยางแหง่ประเทศไทย(กยท.) ได ้
ท าการศกึษาการและวจัิยการใชย้างจากผลติภณัฑย์างแปรรปูตา่งๆ เพือ่เพิม่ปรมิาณ
การใชย้างพาราภายในประเทศใหม้ากขึน้ตอ่ไป  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


